
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

คร้ังที่  1 /2564  วันที่  26  มกราคม  2564 
 

ประธานที่ประชุม    นายสีไพร  ชุ่มเฟือย 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน   20   คน 
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
      1.  นายสีไพร  ชุ่มเฟือย  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ    
ท่ีปรึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ร่วมการประชุม 
                        2. นายไพโรจน์    ทองเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม แจ้งข้อราชการ เรื่อง            
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามค าส่ังจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี 102/2564 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ให้โรงเรียนทุกแห่ง
ของรัฐบาลและเอกชน ท้ังในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง
โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว  
                        3. ในวันท่ี 22 มกราคม 2564 โรงเรียนได้รับการประสานจาก  ทางหน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า และปลัดอ าเภอหล่มเก่า พร้อมเจ้าหน้าท่ีได้ เข้ามาตรวจความพร้อมก่อนการเปิด
การจัดการเรียนการสอน ใหก้ับทางโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ซึ่งทางคณะเข้าตรวจทุกจุด เช่น อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน โดมใช้จัดกิจกรรมเข้าแถวภาคเช้า โรงอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม ทางโรงเรียน     
ได้จัดท าสัญลักษณ์ การเว้นระยะห่าง  และได้รับความร่วมมือจากทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาซ า 
ได้จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.มาช่วยคัดครองนักเรียนประตูทางเข้าโรงเรียน และถ้าหากมีนักเรียนคนใดตรวจแล้วพบ
ส่ิงผิดปกติ ให้เตรียมห้องแยกส าหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ให้ชัดเจน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการไว้เป็นท่ี
เรียบร้อย ท้ังนี้ ทางโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานท่ีมาให้อนุเคราะห์ เพื่อเตรียมการ
ก่อนเปิดการเรียนการสอน งานในครั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
ได้รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2563 
                            - มติท่ีประชุมรับรอง  - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    - 
 
 
 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 



     1.  อ้างถึงหนังสือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง การย้ายและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ซึ่งในปีนี้  บุคลากรโรงเรียน  
เมืองราดวิทยาคม มีผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายออก จ านวน 1 คน คือ นางสุกัญญา  ชูอินทร์  ต าแหน่ง  ครู    
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  วิชาเอก คอมพิวเตอร์  
 

       มติ คณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม มีความเห็นว่า สมควร
ให้บุคลากรย้ายตามความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและสถานศึกษา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
 
    - 
 
          ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 

           
                                                           ( นางรุจิรา   ทาสุวรรณ )     ผู้บันทึกการประชุม 
                      ครู   วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
                                                          
    
                                                       (นายไพโรจน์       ทองเพ็ง)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม                                                       
 

 
                                                        ( นายสีไพร     ชุ่มเฟือย )    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 
 


